

**UBND HUYỆN ĐAK ĐOÀ  
TRUNG TÂM DV NÔNG NGHIỆP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /CV-TTĐVNN

Đak Đoa, ngày tháng 7 năm 2021

V/v tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng,  
phòng chống dịch bệnh Viêm da nổi cục  
ở đàn trâu, bò trong mùa mưa, bão

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Trước tình hình bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò đang xảy ra và diễn biến rất phức tạp trên địa bàn huyện, tính đến ngày ngày 23/7/2021 toàn huyện có 1.459 con/ 806 hộ/ 86 thôn, làng/14 xã có bò mắc bệnh Viêm da nổi cục, trong đó 44 con chết tiêu hủy, khối lượng 6.260 kg; số bò khỏi 380 con; số bò còn bệnh: 1.079 con. Hiện nay thời tiết vào mùa mưa, bão sẽ làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đàn bò, nhất là bò đang bị bệnh Viêm da nổi cục, sức đề kháng giảm nguy cơ chết rất cao. Trước tình hình đó, để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đề nghị UBND các xã, thị trấn tuyên truyền hộ chăn nuôi thực hiện một số biện pháp sau:

1. Thường xuyên kiểm tra điều kiện chuồng trại:

Chuồng trại chăn nuôi có vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe phòng chống dịch bệnh cho đàn trâu bò. Tuy nhiên do điều kiện chăn nuôi nông hộ, quy mô nhỏ, nhiều hộ dân, người chăn nuôi trên địa bàn chưa quan tâm đúng mức về chuồng trại chăn nuôi: chưa có chuồng trại, hoặc chuồng trại tạm bợ, có hộ nuôi trâu bò ngoài núi rừng, bờ sông bờ suối, gốc cây... mặc cho mưa gió. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi, phát sinh lây lan dịch bệnh mà còn có thể xảy ra mất cắp tài sản là trâu bò như nhiều năm trước đây trên địa bàn.

Yêu cầu chuồng nuôi phải có nền chuồng chắc chắn, cao để thoát nước, nền chuồng khô ráo không trơn trượt và dễ dàng vệ sinh, thu gom phân. Khi làm chuồng nên chọn nơi không bị ngập nước, nền nhám có thể được trát bằng vật liệu xi măng, hoặc đất đá được nện chặt, có mái che tránh mưa dột ướt, mái được lợp bằng ngói hoặc tôn chắc chắn dùng được lâu dài, có khung gỗ chắc hoặc lưới thép bảo vệ bao quanh chuồng. Những ngày có không khí lạnh dùng bạt che chắn xung quanh tránh để trâu bò bị lạnh.

2. Chủ động nguồn thức ăn:

- Đảm bảo nguồn thức ăn: cây cỏ là nguồn thức ăn chính cho gia súc ăn cỏ, khi mưa bão, cây cỏ dễ bị ngập, đổ, vì vậy, cần chú ý chủ động dự trữ nguồn thức ăn xanh, có thể phơi khô (rom và cỏ), ủ chua cỏ hoặc thân cây để đảm bảo nguồn thức ăn cho gia súc trong mùa mưa bão. Đặc biệt nên lưu ý cung cấp thêm cho gia

